

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v tham gia ý kiến về giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy (lần 2).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 5918/SKHĐT-ĐTĐN ngày 04/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham vấn ý kiến về giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tại Văn bản số 1017/CCKL-SDPTR ngày 06/9/2024, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Theo nội dung giải trình của Công ty TNHH MTV thương mại Nguyễn Minh tại Văn bản số 15/CV-NM ngày 26/8/2024, Công ty đã ký hợp đồng với các đơn vị trồng keo (đã ký hợp đồng nhưng chưa khai thác và ký hợp đồng theo từng năm do dự án mới đang đề xuất chủ trương đầu tư, chưa đi vào hoạt động), đặt cọc mua bán với nhiều chủ rừng keo và phế phẩm nông nghiệp để sản xuất viên nén; đồng thời, liên kết với các chủ rừng đầu tư kinh phí, cây giống để trồng rừng tại các xã thuộc huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Bá Thước, không để ảnh hưởng đến việc thu mua nguyên liệu của các dự án khác.

Các nội dung, giải pháp Công ty đã triển khai để chuẩn bị vùng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy khi đi vào hoạt động là phù hợp. Ngoài ra, để đảm bảo tính ổn định, bền vững, gắn phát triển vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến, hình thành chuỗi giá trị, tránh xảy ra chồng lấn, tranh chấp vùng nguyên liệu với các cơ sở chế biến đang thực hiện việc liên doanh, liên kết với các chủ rừng trên địa bàn tỉnh; trong quá trình triển khai dự án, đề nghị Công ty tiếp tục làm việc, thống nhất với UBND các huyện, xã, các chủ rừng xác định diện tích phát triển vùng nguyên liệu, hình thức liên doanh, liên kết để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, gia tăng giá trị sản phẩm từ gỗ.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

